

สำเนาคู่มือฉบับ



ที่ ขย ๘๑๐๐๑(งานสภา)/๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม
ถนนละหาน-บ้านค่าย อำเภอนิคมสัง
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอนิคมสัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑	จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ และ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ และพิจารณาชี้แจงข้อราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ และการพิจารณาญัตติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของสภาฯ นั้น

บัดนี้ การประชุมได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ขอส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายจุล นิลสมัคร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

สำนักปลัด งานกิจการสภา อบต.หนองฉิม


โทร.๐๔๔ - ๐๕๒๙๖๗

โทรสาร ๐๔๔ - ๐๕๒๙๖๘

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”


(นางสาวปานระวี ทัดทาน)

ปลัดอำเภอ

ผู้ร่าง
 ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจ



บันทึกการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม
สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

.....

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 -ไม่มี

มติที่ประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา -ตามที่เลขานุการสภาได้ส่งบันทึกการประชุมสภาครั้งที่แล้วให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่านไปแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใด จะขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรอง รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์ ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติด่วน

เรื่อง การแถลงนโยบาย

ประธานสภา -ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ก่อนนายองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภา เพื่อให้ นายองค์การบริหารส่วนตำบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้นขอเรียนเชิญท่านนายกได้แถลงนโยบายให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายก -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายบุญตา สงรัมย์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภาฯ และพี่น้องประชาชนตำบลหนองฉิมที่เคารพรักทุกท่าน

ก่อนอื่น กระผมใคร่ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองฉิมที่เคารพทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุน ได้มอบโอกาส และความไว้วางใจให้กับกระผมเข้ามาดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ และขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ในฐานะผู้นำที่ในฐานะผู้นำเข้ามา เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยความตั้งใจจริง ที่จะมาช่วยพัฒนาตำบลหนองฉิมของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยความพร้อมและจะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เทียงธรรมและมุ่งเน้นการทำงานที่เน้น “คน” ประชาชนชาวตำบลหนองฉิมเป็นศูนย์กลางในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ภายใต้แนวนโยบายที่ว่า “ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ” เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองฉิม

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ มาตรา ๕๘/๕ ได้บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ นายองค์การบริหารส่วน

-ตำบล...

ตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนที่มาประชุมด้วย

ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมซึ่งกระผม นายบุญตา สงรัมย์ ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับแต่วันเลือกตั้งเป็น ต้นไป กระผมจะบริหารงาน โดยยึดหลักการ “ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ” เพื่อสร้างความ มั่นคงแข็งแรงให้กับสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ทิศทางการพัฒนาจะยึด ความต้องการประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ในแต่ละขั้นตอนของ การพัฒนาประชาชนจะมีส่วนร่วมในการบริหารงานโครงการต่างๆ และผลสุดท้ายประชาชน จะต้องเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการบริหารงานโครงการนั้น ๆ

ภายใต้หลักการ “ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ” กระผมจะปรับระบบบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ไปสู่แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต บนพื้นฐาน การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม ซึ่งมุ่งเน้น

- (๑) มีหลักการ มีความรับผิดชอบ สามารถอธิบายเหตุและผลต่อสาธารณะได้
- (๒) มีความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ รับรู้ได้ในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ
- (๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ร่วมตรวจสอบฝ่ายบริหาร ร่วมจัดการ สังคมในลักษณะประชาสังคม และ
- (๔) สมาชิกในสังคมเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน รู้หน้าที่ของตนเอง เคารพ กฎระเบียบของสังคม

นอกจากนี้ การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม กระผมมุ่งเน้นให้ ความสำคัญกับการทำงานเชิงบูรณาการ ในการประสานสัมพันธ์ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกระดับในสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมจะเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกลไก ทางการบริหาร เพื่อเสริมสร้างฐานรากของสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ให้ หมู่บ้านชุมชนมีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจฐานรากที่ เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี วิถีชีวิตดีมีความสุข

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พุทธศักราช ๒๕๖๒ กระผมจะบริหารงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามนโยบายที่ได้หาเสียงกับประชาชนในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองฉิม ในคราวการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้กำหนดนโยบาย ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

๑. นโยบายเร่งด่วน
๒. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๓. นโยบายการศึกษา
๔. นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๕. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้

๑. นโยบายเร่งด่วน

เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเปิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณสุขภัยโรคติดต่อ อาทิเช่น Covid-๑๙ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

๒. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาดปลอดภัย พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนา บริการ เตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ และส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ จัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่

๓. นโยบายการศึกษา

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม เป็นแหล่งการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้การสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์ และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนที่หลากหลาย และเหมาะสม ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย จัดให้มีสถานที่สำหรับการศึกษา เช่น สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภท แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป

๔. นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ ป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคลองสาธารณะ ผลักดันการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ด้านการปรับปรุงภูมิ

ทัศนสร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส พัฒนาพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี

๕. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานพร้อมวางท่อระบายน้ำ ปรับปรุงสะพาน ทางเดินเท้า จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและเส้นทางลัด และสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญอย่างชัดเจน

๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม โดยบูรณาการแผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน ส่งเสริมและขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ น้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้โดยสนับสนุนการดำเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน

๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม สามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็วทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบ Call Center เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ข้อมูลด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรวมทั้งการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ

จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน

กระผม นายบุญตา สงรัมย์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่นี้ไป กระผมจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

-รับทราบ
ณัฐติ พิจารณา

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

๔.๑ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญแรกของปีถัดไป

ประธานสภา

-ขอเลขานุการได้ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการ รวมทั้งกฎหมาย และระเบียบฯ ในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญแรกของปีถัดไป

เลขานุการสภา

-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน ผมนายเชาวลิต จันทร์พงษ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจง ดังนี้

ขั้นตอน และวิธีการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญแรกของปีถัดไป

- ๑. สภากงค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่า การประชุมสมัยสามัญปี พ.ศ.๒๕๖๕ จะมีกี่สมัย
- ๒. สภากงค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่า การประชุมสามัญประจำปีแต่ละสมัยนั้นจะเริ่มเมื่อใด และกำหนดกี่วัน แต่ไม่เกินสิบห้าวัน และ
- ๓. กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

-มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง กำหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภากงค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภากงค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด และวรรคสี่กำหนดว่า สมัยประชุมสามัญหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

-ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นเล็กรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้

(๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้สภากงค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีการกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน

วรรคสองกำหนดว่า การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

-ข้อ ๒๑ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ

/ประจำปี...

ประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำ
 ปรีกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่นหรือสมัยประชุมวิสามัญก็ได้

ประธานสภา

-ขอขอบคุณมากรั้งท่านประธานสภา

-เมื่อสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบข้อกฎหมายแล้วจึงขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะกำหนด
 สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ก็สมัย และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ และ
 ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ที่ประชุมเสนอ
 และผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน

นายอุดม

-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน ผมนาย
 อุดม หงษ์โพธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓ ขอเสนอสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ และวันเริ่ม
 สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้

ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนดให้มีสมัยประชุม สาส์ัญประจำปี ๔ สมัย ดังนี้

-สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๗-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน

-สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน

-สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน

-สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน

และวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี ๒๕๖๖ (สมัยสามัญที่ ๑)

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน

ประธานสภา

-ขอผู้รับรองสองคน

นายสมศักดิ์

-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน นายสมศักดิ์ สงคราม
 สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑ ขอรับรอง

นายคำสิงห์

-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายคำสิงห์ เหลี่ยมพล
 สมาชิก อบต.หมู่ ๓ ขอรับรอง

ประธานสภา

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่

-ถ้าไม่มี สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่
 เสนอโปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
 สมัยแรกของปี ๒๕๖๖ ตามที่เสนอ จำนวน ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

-สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๗-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน

-สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน

-สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน

-สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน

และวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี ๒๕๖๖ (สมัยสามัญที่ ๑)
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภา

นางมารศรี

ญัตติ อื่นๆ

-มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่

-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และท่านสมาชิกสภาที่
เคารพทุกท่าน ดิฉันนางมารศรี เกิดมงคล สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑ ขอเรียนปัญหาเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนหมู่ที่ ๑ บ้านหนองฉิม ผ่านท่านประธานสภาถึงท่านนายก ดังนี้

บ้านหนองฉิมหมู่ ๑ เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ และยังมีไฟฟ้าส่องสว่างไม่ครอบคลุมทุก
พื้นที่ โดยเฉพาะสายดับที่จะทำการต่อไฟฟ้าส่องสว่าง จึงอยากให้ท่านนายกได้เพิ่มเติม
แผนพัฒนาตำบล ขยายสายดับเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมให้กับหมู่ ๑

นายอุดม

-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายก และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายอุดม หงส์
โพธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓ ผมขอสอบถามท่านนายกผ่านท่านประธานสภา ดังนี้

ตามที่คณะผู้บริหารชุดที่แล้วได้กั้นเงินเหลือมปีไว้ และได้จ่ายขาดเงินสะสมจัดทำ
โครงการต่างๆ ไว้ ไม่ทราบว่าท่านนายกจะดำเนินการอย่างไร ไม่ว่าจะเป็น

โครงการกั้นเงินเหลือมปี

๑. โครงการก่อสร้างห้องประชุม ขนาด ๒๐๐ คน

๒. โครงการก่อสร้างลานทำน้ำ

๓. จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า เข้าหอประชุม(อาคารอเนกประสงค์ ๒)

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๔ เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจำนวน ๑๖
สาย

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เช่น โครงการก่อสร้าง
อาคารตลาดสดหนองฉิม

การทวงคือที่สาธารณะป่าโคกใหญ่

-ท่านนายกจะดำเนินการต่อหรือไม่

ประธานสภา

-เรียนเชิญนายกได้ตอบข้อซักถามท่านสมาชิกสภาที่ได้สอบถาม

นายก

-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายบุญตา สงรัมย์ นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียดผมจะให้ท่านปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

นายเชาวลิต

-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายก และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายเชาวลิต
จันทร์พงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมขอตอบข้อซักถามท่านสมาชิกสภา ดังนี้

๑. เรื่องการเพิ่มเติมแผน ตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนก็กำหนดไว้ชัดเจนว่าหมู่บ้าน
สามารถจัดทำประชาคม เพื่อเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาให้
หมู่บ้านได้ตลอดเพียงแต่หมู่บ้านจัดทำประชาคมเสร็จ ก็ทำเรื่องขอเพิ่มเติมแผนมาที่งาน
นโยบายและแผน เพื่อนำเข้าขอความเห็นชอบจากสภา

๒. เรื่องกั้นเงินเหลือปี จำนวน ๓ โครงการนั้น

-โครงการก่อสร้างห้องประชุมนั้น สภาได้ขอกันเงินเหลือปีตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ แต่ไม่มี
ผู้ประกอบการมายื่นขอเนื่องจากราคาเหล็กในขณะนั้นแพงมากจึงไม่มีผู้ประกอบการรายใด
สามารถทำได้ จึงทำให้โครงการก่อสร้างห้องประชุมตกเป็นเงินสะสมไปแล้ว

-โครงการก่อสร้างลานทำน้ำ ช่างได้ออกไปสำรวจบริเวณก่อสร้างแล้วแจ้งว่าขณะนี้ไม่
สามารถจัดทำโครงการได้ เนื่องจากตอนนี้บริเวณพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างลานทำน้ำนั้น น้ำ

/ในบึง...

ในบึงซีวิกได้ท่วมขังทำให้บริเวณที่จะทำการก่อสร้างไม่สามารถนำป่้นจันไปตอกเสาเข็มได้ ก็ต้องรอนจนกว่าน้ำจะแห้ง และสามารถตอกเสาเข็มได้ อบต.จึงจะจัดหาผู้ประกอบการมา ก่อสร้าง

-เรื่องจัดซื้อหม้อไฟฟ้าแรงสูง ตอนนี้กองช่างอยู่ในระหว่างขอปรับแก้วิธีการจัดซื้อ เมื่อ ดำเนินการเสร็จ ก็สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ตามโครงการ

๓. เรื่อง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม นั้น ตอนนี้ก่อนหน้าที่ผมไม่สามารถลงนามในสัญญาก่อสร้าง ได้ตอนนี้ ท่านนายกได้แถลงนโยบายต่อสภาแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการสรรหา ผู้ประกอบการมาทำสัญญาก่อสร้างต่อไป

๔. เรื่องโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดหนองฉิม ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น ตอนนี้ กองช่างกำลังนำแบบแปลนไปให้วิศวกรเซ็นรับรองแบบอยู่ เมื่อเสร็จสิ้นก็สามารถดำเนินการ ได้

๕. เรื่องการทวงคืนที่สาธารณะป่าโคกใหญ่ นั้น ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างอัยการรวบรวมหลักฐานเพื่อ ยื่นฟ้องผู้บุกรุก

-จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอขอบคุณมากครับท่านประธาน

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม

-ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ประธานสภา

เชาวลิต จันทรพงษ์ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายเชาวลิต จันทรพงษ์)

เลขานุการสภา

จุล นิลสมัคร ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายจุล นิลสมัคร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.หนองฉิม เห็นว่าถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ สรรเสริญ นิลสมัคร กรรมการ
(นายสรรเสริญ นิลสมัคร)

ลงชื่อ สมศักดิ์ สงคราม กรรมการ
(นายสมศักดิ์ สงคราม)

ลงชื่อ คำสิงห์ เหลี่ยมพล กรรมการ
(นายคำสิงห์ เหลี่ยมพล)

ลงชื่อ เชาวลิต จันทรพงษ์ กรรมการ
(นายเชาวลิต จันทรพงษ์)

บันทึกการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม
สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี

มติที่ประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา -ตามที่เลขานุการสภาได้ส่งบันทึกการประชุมสภาครั้งที่แล้วให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่านไปแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใด จะขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรอง รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์ ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ แจ้งเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลปี ๒๕๖๔

ประธานสภา -ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาตำบล ปี ๒๕๖๔ และชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

นายก -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายบุญตา สรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายงานการติดตาม และประเมินผลพัฒนาห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ปี ๒๕๖๔) ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙(๓) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ดังนี้

สรุปการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ปี ๒๕๖๔)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓ โครงการ
๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ
๕. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ

ขอบคุณมากครับท่านประธาน รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่านไปแล้ว

ประธานสภา -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

มติที่ประชุม -รับทราบ

๓.๒ เรื่อง รายงานผลการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประธานสภา

-ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมได้รายงานผลการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๑) และชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

นายก

-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายบุญตา สงรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ขอชี้แจงเกี่ยวกับผลการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๑ ดังนี้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ได้รับหนังสือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนอง ว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนเนื่องจากถนนในหมู่บ้าน ขรุขระเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ การเดินทางสัญจรมีฝุ่นละอองเป็นจำนวนมากหากไม่แก้ไขอาจส่งผลกระทบต่อระบบหายใจของประชาชนโดยรวมได้ และถนนเข้าพื้นที่การเกษตรก็ได้รับผลกระทบจากมรสุมทำให้ถนนมีน้ำแช่ขังเนื่องจากน้ำไหลตัดผ่านถนนทำให้ถนนบางช่วงขาดไม่สามารถเดินทางสัญจรได้ หากไม่ดำเนินการซ่อมแซมอาจทำให้เกิดอันตรายสำหรับผู้ใช้รถในการสัญจรไปมาได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมได้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จำนวน..... โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๗๐,๐๐๐ บาท ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมจึงรายงานผลการจ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมได้รับทราบ รายละเอียดตามสำเนาเอกสารที่ได้ส่งให้กับทุกท่านไปแล้ว

ประธานสภา

-มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

มติที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติ พิจารณา

๔.๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประธานสภา

-ขอเรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

นายก

-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน ผมนายบุญตา สงรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายผมจะให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ

น.ส.อบจันท์

-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวอบจันท์ ปลั่งกลาง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘(๓) ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน ๓ คนเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่

(๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจัดทำร่างแผนพัฒนา

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน

(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดข้อบ่งชี้และรายละเอียดของงาน

(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

(๗) ประสานประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

- ขอบคุณมากคะท่านประธาน
- ประธานสภา -มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวให้ขอท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาจำนวน ๓ คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- นายอุดม -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายอุดม หงษ์โพธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓ ขอเสนอ นายจูล นิลสมัคร ประธานสภาฯ เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๑
- นายสมศักดิ์ -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายสมศักดิ์ สงคราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ ขอรับรอง
- นางทัศนีย์ -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางทัศนีย์ คำนิ่งผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ขอรับรอง
- มติที่ประชุม -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ นายจูล นิลสมัคร ประธานสภาฯ เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๑ จำนวน ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
- นายคำสิงห์ -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายคำสิงห์ เหลี่ยมพล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ขอเสนอ นายสุรียา พิมพ่วงค์ รองประธานสภาฯ เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๒
- นายอุดม -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายอุดม หงษ์โพธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ ขอรับรอง
- นายสรรเสริญ -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายสรรเสริญ นิลสมัคร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ขอรับรอง
- มติที่ประชุม -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ นายสุรียา พิมพ่วงค์ รองประธานสภาฯ เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๒ จำนวน ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
- นายอุดม -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายอุดม หงษ์โพธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓ ขอเสนอ นายยุพิน ตาปราบ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓
- นางทัศนีย์ -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางทัศนีย์ คำนิ่งผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ขอรับรอง
- นางมารศรี -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางมารศรี เกิดมงคล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ขอรับรอง
- มติที่ประชุม -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ นางยุพิน ตาปราบ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๓ จำนวน ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
- ๔.๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ประธานสภา -ขอเรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
- นายก -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน ผมนายบุญตา สงรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายผมจะให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ

- น.ส.อบจันท์ -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวอบจันท์ ปลั่งกลาง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘(๑) ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกสมาชิกสภาตนเองจำนวน ๓ คนเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่
- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 - (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
 - (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
 - (๔) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
- ขอขอบคุณมากค่ะท่านประธาน
- ประธานสภา -มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่
-และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวให้ขอท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาจำนวน ๓ คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- นางมารศรี -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางมารศรี เกิดมงคล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ขอเสนอ นายสรรเสริญ นิลสมัคร สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๑
- นายคำสิงห์ -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายคำสิงห์ เหลี่ยมพล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ขอรับรอง
- นายสมศักดิ์ -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายสมศักดิ์ สงคราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ ขอรับรอง
- มติที่ประชุม -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ นายสรรเสริญ นิลสมัคร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๑ จำนวน ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
- นางทัศนีย์ -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน นางทัศนีย์ คำนิ้งผล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ ขอเสนอ นายhurstัน ดีใต้ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๒
- นายสรรเสริญ -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายสรรเสริญ นิลสมัคร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ขอรับรอง
- นายคำสิงห์ -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน นายคำสิงห์ เหลี่ยมพล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ขอรับรอง
- มติที่ประชุม -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ นายhurstัน ดีใต้ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๒ จำนวน ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
- นางวิไลลักษณ์ -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางวิไลลักษณ์ เย็นชัยภูมิ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ ขอเสนอ นายอุดม หงษ์โพธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓
- นายสมศักดิ์ -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายสมศักดิ์ สงคราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ ขอรับรอง

- นายสรรเสริญ -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายสรรเสริญ นิลสมัคร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ขอรับรอง
- มติที่ประชุม -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ นายอุดม พงษ์โพธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓ เป็นคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓ จำนวน ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ๔.๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหนองฉิม
- ประธานสภา -ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
- นายก -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน ผมนายบุญตา สงรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม รายละเอียดผมจะให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขได้ชี้แจง ข้อมูลหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบ
- น.ส.ศิรินารถ -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวศิรินารถ สงรัมย์ ขอชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้
- ตามที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองฉิมได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อ ๑๓ ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนั้นเพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหนองฉิม สามารถดำเนินงานได้ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น จึงนำเสนอ สภาเพื่อขอความเห็นชอบพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา ผู้ที่เห็นสมควรจำนวน ๒ คนเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกองทุนฯ ตาม ข้อ ๑๒ ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑
- ขอบคุณมากคะท่านประธานสภา
- ประธานสภา -มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ถ้าไม่มีขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหนองฉิม จำนวน ๒ คน ครับ
- นายอุดม -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอุดม หงส์โพธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓ ขอเสนอ นายประจักษ์ เฟ็งด้วง สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖ เป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ ๑
- ประธานสภา -ขอผู้รับรองสองคน
- นางวิไลลักษณ์ -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางวิไลลักษณ์ เย็นชัยภูมิ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐ ขอรับรอง
- นางมารศรี -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางมารศรี เกิดมลคล สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑ ขอรับรอง
- ประธานสภา -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- ถ้าไม่มี สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นายประจักษ์ เฟ็งด้วง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ เป็นตัวแทนสภาฯเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหนองฉิม โปรดยกมือ

- มติที่ประชุม -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ นายประจักษ์ เพ็งด้วง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ เป็นตัวแทนสภา เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหนองฉิม จำนวน ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
- นายสมศักดิ์ -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมศักดิ์ สงคราม สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑ ขอเสนอ นายคำสิงห์ เหลี่ยมพล สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ ๒
- ประธานสภา -ขอผู้รับรองสองคน
- นางทัศนีย์ -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางทัศนีย์ คำนิ่งผล สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔ ขอรับรอง
- นายหนูรัตน์ -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายหนูรัตน์ ดีใต้ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ ขอรับรอง
- ประธานสภา -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมอีกหรือไม่
-ถ้าไม่มี สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นายคำสิงห์ เหลี่ยมพล สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ เป็น ตัวแทนสภาฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบล หนองฉิม โปรดยกมือ
- มติที่ประชุม -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ นายคำสิงห์ เหลี่ยมพล สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ เป็นตัวแทนสภา ฯเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหนองฉิม จำนวน ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานสภา นายก ๔.๔ เรื่อง โรงเรียนเนินสง่าวิทยาขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
-ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน ผมนายบุญตา สงรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม
ตามที่กระทรวงมหาดไทยว่ากรมป่าไม้ได้กำหนดให้การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในป่า ไม้ ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่นๆ ตามกฎกระทรวงการขออนุญาต และการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยผู้ประสงค์จะขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ให้ยื่นคำ ขออนุญาตต่ออธิบดีกรมป่าไม้ โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตให้ชัดเจนพร้อมด้วย เอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง ฉิม อนุญาตให้โรงเรียนเนินสง่าวิทยา เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระ ราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ เพื่อวัตถุประสงค์เป็นสถานที่ศึกษา แหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม นั้น
จึงนำเสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอคุณมากครับท่านประธานสภา
- ประธานสภา -มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
-ถ้าไม่มี ดังนั้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้กรณีโรงเรียนเนิน

สง่าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมเพื่อเป็นสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนในพื้นที่ ให้สามารถจัดตั้งและใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อไป หรือจนกว่าจะหมดความจำเป็น โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้กรณีโรงเรียนเนินสง่าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมเพื่อเป็นสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนในพื้นที่ ให้สามารถจัดตั้งและใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อไป หรือจนกว่าจะหมดความจำเป็น จำนวน ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๔.๕ เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

ประธานสภา

-ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

นายก

-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน ผมนายบุญตา สงรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม รายละเอียดผมจะให้ ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายอำนาจ

-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอำนาจ ป้อพันดุง ผอ.กองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้

ตามที่กระทรวงมหาดไทยว่ากรมป่าไม้ได้กำหนดให้การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในป่าไม้ ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๕๘๔ ต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่นๆ ตามกฎหมายกระทรวงการขออนุญาต และการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยผู้ประสงค์จะขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ให้ยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดีกรมป่าไม้ โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตให้ชัดเจนพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมจึงขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมเพื่อจัดทำโครงการต่างๆและใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบท้ายและยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๕๘๔

ประธานสภา

-ขอบคุณมากครับท่านประธานสภา

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

-ถ้าไม่มี สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมจัดทำโครงการต่างๆและใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อไปหรือจนกว่าจะหมดความจำเป็น รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบท้ายและยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๕๘๔ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมจัดทำโครงการต่างๆและใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อไปหรือจนกว่าจะหมดความจำเป็น รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบท้ายและยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๕๘๔ จำนวน ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๔.๖ เรื่อง การขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์หนองม่วงน้อย บ้านโนนป่าขาด หมู่ ๑๐

ประธานสภา

-ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

นายก

-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายบุญตา สงรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมรายละเอียดเกี่ยวกับการขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์หนองม่วงน้อย ผมก็จะให้นิติกรได้ชี้แจง กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบ

พ.จ.อ. ชัชพล

-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผม พ.จ.อ.ชัชพล แสงขมภูนิติกร อบต.หนองฉิม ขอชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้

ตามที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ได้จัดทำแผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ.สาขาจตุรัส-ชัยภูมิ เพื่อขอเสนอรับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๐ และได้ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมจัดทำประชาคมบ้านโนนป่าขาดหมู่ ๑๐ โดยมีมติเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ สาธารณะขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์หนองม่วงน้อยและให้การประปาส่วนภูมิภาคถอนสภาพที่ดินประโยชน์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นจำนวน ๓ ไร่ สำหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในเขตอำเภอเนินสง่า เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ภายใต้บังคับของกฎหมาย ข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดว่า ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันไม่ว่าเป็นโดยสภาพธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยทางนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เช่นที่ชายตลิ่ง ที่ป่าช้า ทางบก ทางน้ำ สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจำตำบลหรือหมู่บ้าน และ ข้อ ๘ การถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๘ วรรคสอง และการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ ให้ปฏิบัติตามกฎ หรือระเบียบว่าด้วยการนั้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพื่อ ประโยชน์ในราชการ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมีสาระสำคัญว่า ทบวงการเมืองอาจขอใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการได้ โดยมีการพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบกำหนดไว้ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งมีสาระสำคัญว่า ทบวงการเมืองอาจขอเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด และนายอำเภอท้องที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลที่สาธารณ ประโยชน์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และเมื่อที่ดินซึ่งได้มีการนำไปจัดทำโครงการใดๆ เป็นที่สาธารณประโยชน์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาให้เห็นชอบ การขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์หนองม่วงน้อย หมู่ ๑๐ บ้านโนนป่าขาด จำนวน เนื้อที่ ๓ ไร่ ของ

/การประปา...

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเนินสง่า ต่อไป

ประธานสภา

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

-สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ขออนุญาตใช้ที่สาธารณะประโยชน์หนองม่วงน้อย จำนวน ๓ ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเนินสง่า โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคฯขอใช้ที่สาธารณะและเพิ่มถนนที่สาธารณะประโยชน์หนองม่วงน้อย บ้านโนนป่าขาด หมู่ ๑๐ จำนวน ๓ ไร่ เป็นเอกฉันท ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๔.๗ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์ (สำนักปลัด)

ประธานสภา
นายก

-ขอเรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายบุญตา สงรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดมีความประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้

๑. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ติดตั้ง ณ ห้องประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

๒. โต๊ะทำงานและเก้าอี้ สำหรับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับ ข้อ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้งแก่นายอำเภอ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เพื่อให้การดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่าย เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ และเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ จึงขอความเห็นต่อสภาเพื่อขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

๑. โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ตามรายการดังนี้

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

/ประเภท...

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑.๑ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบ inverter) ตั้งไว้ ๑๘,๕๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดตั้ง(ระบบ inverter) ขนาด ๑๒,๐๐ บีทียู (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ข้อ ๑๐.๖.๔ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๔) ติดตั้ง ณ ห้องประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

๑.๑.๒ จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร ขนาด ๑.๘๐x๐.๘๐x๐.๗๕ เมตร มีลิ้นชักทั้งด้านซ้ายด้านขวา(ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)

๑.๑.๓ จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร ตั้งไว้ ๕,๕๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหารทรงสูง แบบปรับได้(ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๓๙,๐๐๐ บาท

๒. โอนลด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามรายการดังนี้

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทน

ประเภท รายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑.๑ ประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ๒๕๖๕(โบนัส) ตั้งไว้ ๓๗๐,๐๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันที่ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ๒๕๖๕(โบนัส) จำนวนงบประมาณที่คงเหลือก่อนโอน ๓๗๐,๐๐๐ บาท จำนวนที่ขอโอนในครั้งนี้ ๓๙,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณโอนลด จำนวน ๓๙,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๓๓๑,๐๐๐ บาท

-จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

ประธานสภา -ตามที่ท่านนายก เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์(สำนักปลัด) มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ

-ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์(สำนักปลัด) ตามที่นายกเสนอโปรดยกมือ

มติที่ประชุม -อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) ตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ญัตติอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ ๕ ประธานสภา -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่

-ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม